



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักบริหารงานกลาง โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๐๗๗๗

ต่อ ๑๑๘๑ โทรสาร ๐ ๒๕๖๑ ๔๘๔๐, ๐ ๒๕๗๙ ๔๒๙๙

ที่ ทส ๐๙๐๑.๕๐๓/ว

๒๓๕๗

วันที่ ๓

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี ๒๕๖๓

- เรียน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
 รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชทุกท่าน
 ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชทุกท่าน
 ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก
 ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ - ๑๖
 ผู้อำนวยการกองทุกกอง
 ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า
 ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมมาตรฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ
 ผู้อำนวยการสำนักงานต่อต้านการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมายของประเทศไทย
 ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขา
 ผู้อำนวยการสำนักงานผู้ตรวจราชการกรม
 ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำฯ
 ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 หัวหน้าศูนย์ราชการสะดวก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี ๒๕๖๓ ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และพนักงานราชการ (เฉพาะสังกัดหน่วยงานในส่วนกลาง) เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ดังกล่าว ได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช [สำหรับผู้ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนักในส่วนกลาง ผู้อำนวยการกองทุกกอง ผู้อำนวยการสำนักงานผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และหัวหน้าศูนย์ราชการสะดวก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แจ้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในสังกัดทราบและดำเนินการ](http://www.dnp.go.th/อินทราเน็ต/ข้อมูลส่วนบุคคล/พิมพ์ใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป มาเพื่อทราบและดำเนินการ</p>
</div>
<div data-bbox=)

สำหรับผู้ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ - ๑๖ และผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขา แจ้งให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดทราบและดำเนินการ

(นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช